

จำนวนสัญญาเช่าปัจจุบัน จำแนกตามประเภทสัญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	ขนาดกิจการ	ประเภทสัญญา	จำนวนสัญญา
1	กิจการขนาดย่อม (S)	การเช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มระดับทั่วไป	347
2	กิจการขนาดย่อม (S)	การเช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า	3
3	กิจการขนาดย่อม (S)	การเช่าสถานที่เพื่อดำเนินกิจการแต่งผม	17
4	กิจการขนาดย่อม (S)	การเช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการซัก อบแห้งเสื้อผ้า	19
5	กิจการขนาดย่อม (S)	การเช่าสถานที่เพื่อดำเนินการรับ ส่งเสื้อผ้า	1
6	กิจการขนาดย่อม (S)	การเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ	28
7	กิจการขนาดย่อม (S)	การเช่าสถานที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร	25
8	กิจการขนาดย่อม (S)	การเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ	93
9	กิจการขนาดย่อม (S)	การเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ	2
10	กิจการขนาดย่อม (S)	การเช่าสถานที่เพื่อจำหน่าย ซ่อมแซม นาฬิกา สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ หรือ คอมพิวเตอร์ ที่มีขนาดเล็ก	1
11	กิจการขนาดย่อม (S)	การเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย	4
12	กิจการขนาดกลาง (M)	การเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ	2
13	กิจการขนาดกลาง (M)	การเช่าสถานที่เพื่อกิจการธนาคาร	2
14	กิจการขนาดกลาง (M)	การเช่าสถานที่เพื่อกิจการบริษัทหลักทรัพย์	1
15	กิจการขนาดกลาง (M)	การเช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มระดับกลาง	12
16	กิจการขนาดกลาง (M)	การเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค หรือมินิมาร์ท	10
17	กิจการขนาดกลาง (M)	การเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายแว่นสายตา	1
18	กิจการขนาดกลาง (M)	การเช่าสถานที่เพื่อศูนย์จำหน่ายและให้บริการ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ หรือ คอมพิวเตอร์	3
19	กิจการขนาดกลาง (M)	การเช่าสถานที่เพื่อขนส่งไปรษณีย์ หรือพัสดุ	1
20	กิจการขนาดใหญ่ (L)	การเช่าสถานที่สถานี่ฐานโทรศัพท์สัญญาณเคลื่อนที่	2
21	กิจการขนาดย่อม (S)	การเช่าสถานที่เพื่อให้บริการอื่น ๆ ทั่วไปที่มีขนาดเล็ก	17
22	กิจการขนาดย่อม (S)	การเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน	3
23	กิจการขนาดกลาง (M)	การเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	2
24	กิจการขนาดกลาง (M)	การเช่าสถานที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร	1
25	กิจการขนาดกลาง (M)	การเช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการซัก อบแห้งเสื้อผ้า	1
26	กิจการขนาดกลาง (M)	การเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ	1
27	กิจการขนาดกลาง (M)	การเช่าสถานที่เพื่อดำเนินกิจการแต่งผม	1
รวม			600